



๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การลดภาระการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๓/๒๐ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๓/๘๑๔
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ แจ้งแนวทางในการลดภาระการประเมินของสถานศึกษา
ตามนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อลดภาระครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้อ ๔ ลดภาระการประเมินของสถานศึกษา ตามแนวคิด OBEC Share Together “ลดภาระครู
มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข” ด้วยโมเดล ๓L ตามแนวทาง ๖ล และตามที่อ้างถึง ๒ แจ้งประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง มาตรการลดภาระ
การรายงานของสถานศึกษาเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการเพื่อลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งว่า เนื่องจากขณะนี้ เป็นช่วงเวลา
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปีของข้าราชการครูฯ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗)
และจากการตรวจสอบการดำเนินการของสถานศึกษาหลายแห่งพบว่า ยังมีภาระงานครูที่เกิดจากการ
จัดทำเอกสารผลงานทั้งรูปเล่มรายงานและการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานเพื่อรองรับการประเมินฯ ดังนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมาตรการลดการรายงานของสถานศึกษา และลดภาระการประเมินของ
สถานศึกษา ตามแนวทาง ๖ล จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ เน้นย้ำ และกำชับสถานศึกษา
ทุกแห่งให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. งดการจัดนิทรรศการ ลดปริมาณเอกสาร และการจัดทำข้อมูลผลงานที่เป็นรูปเล่มผลงาน
เพื่อรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกตำแหน่ง

๒. รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีการประเมินจากการจัดการเรียนการสอนจากบริบทจริงในห้องเรียนโดยไม่เพิ่มภาระครู การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศในระบบออนไลน์เพื่อประกอบการประเมินและนำเสนอผลงาน เช่น การนำเสนอ
ผลงานด้วย google site , แอปพลิเคชัน Padlet, แอปพลิเคชัน Canva การรวบรวมและจัดส่งผลงาน
ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ google และการจัดทำผลงานในรูปแบบ e - book เป็นต้น

ทั้งนี้

“เรียนดี มีความสุข”

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เน้นย้ำ กำชับ และตรวจสอบการดำเนินการของสถานศึกษาทุกแห่งให้ดำเนินการตามมาตรการลดภาระการรายงาน ในแนวทางการลดภาระการประเมินของสถานศึกษา ตามแนวทาง ๖๓ เพื่อลดภาระการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี 
(ธนุ วงษ์จินดา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๓๖